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18 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Owen, Michael a Wild 
 
19 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
20 :   PUMED ADRODDIAD MONITRO BLYNYDDOL Y CYNLLUN DATBLYGU 

LLEOL  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar adroddiad drafft y Cabinet o'r enw 'Pumed 
Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd' a oedd i fod i gael ei 
ystyried gan y Cabinet yn ei gyfarfod ar 14 Hydref 2021.  Dywedwyd wrth yr Aelodau 
y byddai gofyn i'r Cabinet ystyried canfyddiadau'r adroddiad a chymeradwyo'r 
adroddiad i'w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2021.  
 
Rhoddodd yr adroddiad gyfle i'r Aelodau graffu ar berfformiad y Cyngor yn erbyn ei 
Gynllun Datblygu Lleol (CDLl) presennol; sut mae polisïau'r Cynllun Datblygu Lleol yn 
cael eu gweithredu; sut y gall canfyddiadau'r Adroddiad Monitro Blynyddol helpu i 
lywio proses adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol; ac a oes unrhyw risgiau cysylltiedig i'r 
Cyngor.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y CDLl presennol wedi'i fabwysiadu ar 28 Ionawr 
2016 ac mae'n ofynnol i'r Cyngor baratoi adroddiad monitro blynyddol erbyn 31 
Hydref bob blwyddyn.   Roedd y broses Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) yn 
darparu'r sail ar gyfer monitro effeithiolrwydd y CDLl ac mae hefyd yn helpu i lywio os 
oes angen unrhyw ddiwygiadau i'r CDLl.  Nod yr AMB yw dangos a yw strategaethau 
ac amcanion CDLl yn cael eu cyflawni ac a yw polisïau'n gweithio'n effeithiol.  Mae 
hefyd yn caniatáu i'r Cyngor asesu'r effaith y mae'r CDLl yn ei chael ar les 
cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol y Sir ac yn nodi unrhyw newidiadau cyd-
destunol sylweddol a allai ddylanwadu ar weithrediad neu adolygiad y Cynllun.  
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi, oherwydd pandemig Covid, nad oedd Llywodraeth 
Cymru wedi ei gwneud yn ofynnol i Awdurdodau Cynllunio Lleol gyflwyno a 
chyhoeddi AMB erbyn 31 Hydref 2020.  Fodd bynnag, lle y bo'n bosibl, casglwyd 
data o hyd ac fe'i cynhwyswyd yn yr adroddiad.   Mae'r data'n darparu llinell sylfaen 
ar gyfer dadansoddi cymharol yn y dyfodol.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Andrew Gregory, Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd i gyflwyno'r adroddiad.  Gwahoddwyd y Pwyllgor gan y Cadeirydd i roi 
sylwadau, codi cwestiynau neu geisio eglurder ar yr adroddiad.  Mae’r trafodaethau 
hynny wedi eu crynhoi isod:  



 

 Cyfeiriodd yr Aelodau at y dangosydd yn y CDLl yn ymwneud â'r unedau 
manwerthu A1 gweithredol mewn canolfannau ardal a lleol sy'n parhau i fod yn 
brif ddefnydd.   Nododd yr Aelodau mai'r targed a osodwyd oedd 40% nad oedd 
yn cyfateb i'r defnydd pennaf.   Dywedodd swyddogion fod y targedau wedi'u 
gosod yn 2016 a'u bod yn cytuno â'r arolygwyr.   Bryd hynny, ystyriwyd bod 40% 
yn uchel.   Byddai'r dangosydd yn cael ei adolygu fel rhan o'r broses tuag at CDLl 
newydd a byddai'r pwynt a godwyd yn cael ei ystyried fel rhan o'r ymarfer hwnnw.   
Roedd yr Aelodau o'r farn nad oedd y targed presennol yn cefnogi'r dangosydd a 
byddai'r effaith yn cael ei theimlo mewn canolfannau siopa ardal.   Dywedodd y 
Cyfarwyddwr mai'r mater hollbwysig oedd y cymysgedd o ddefnyddiau a 
ddefnyddiwyd mewn canolfannau siopa ardal.   Mae swyddogion yn gweithio tuag 
at ddeall yn well y cymysgedd priodol o ddefnyddiau mewn canolfannau dinas a 
dosbarth hyfyw.    
 

 Cododd yr Aelodau bryderon ynghylch dirlawn rhai ardaloedd â math penodol o 
safle – er enghraifft tynnu siopau bwyd cyflym, tai amlfeddiannaeth neu lety 
myfyrwyr i ffwrdd.   Roedd yr Aelodau o'r farn y dylai'r CDLl achub y blaen ar y 
materion hynny drwy sefydlu'r polisïau cywir.   Derbyniodd y Cyfarwyddwr y 
pwynt.   Yr amcanion yw sicrhau cymysgedd cytbwys o ddefnyddiau ond mae'r 
polisïau sylfaenol yn cymryd amser i symud fel rhan o'r broses CDLl.   Roedd yr 
Aelodau o'r farn bod y CDLl presennol yn cael ei adolygu'n flynyddol felly gellid 
addasu'r CDLl i ymgorffori'r polisïau hynny.   Nododd Aelod nad yw hyn wedi 
digwydd o dan y CDLl presennol a hefyd yn cwestiynu a oedd y broses adolygu 
yn gweithio'n iawn.   Dywedodd swyddogion fod gwaith sy'n seiliedig ar 
dystiolaeth yn cael ei wneud i gefnogi'r gwaith o ddatblygu polisïau mwy cadarn 
yn y CDLl newydd.   Er enghraifft, mae pob siop tecawê A3 a siopau bwyd ffres 
wedi'u mapio ar draws y ddinas.   Dywedodd swyddogion fod y broses AMB yn 
rhoi cyfle i werthuso sut roedd y CDLl presennol yn perfformio.  Nid oedd unrhyw 
fecanwaith i newid y polisïau o fewn y CDLl hyd nes y cynhelir yr adolygiad 
ffurfiol.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a yw rhagfynegiadau poblogaeth yn ystyried y cynnydd 
mewn mewnfudiad yn y DU ar hyn o bryd wrth i bobl symud i ffwrdd o ardaloedd 
metropolitan i leoedd y tybir eu bod yn fwy fforddiadwy.   Dywedodd swyddogion 
fod yr amcanestyniadau poblogaeth diweddaraf a gyhoeddwyd gan Lywodraeth 
Cymru wedi'u seilio ar 2018, cyn y pandemig, ac mae'r rhain yn dangos tuedd ar i 
lawr.   Ers 2008, mae amcanestyniadau poblogaeth Llywodraeth Cymru yn 
gyffredinol wedi dangos tuedd ar i lawr oherwydd bod mudo mewnol allanol wedi 
arwain at golled net ym mhoblogaeth Caerdydd.  
 

 Roedd Aelod o'r farn bod angen addasu'r diffiniad o dai fforddiadwy i adlewyrchu 
gwerthoedd y farchnad dai.   Nodwyd bod prisiau tai yng Nghaerdydd wedi 
cynyddu £24,000 ar gyfartaledd yn ystod 2021.   Nid yw adeiladu tai newydd yn 
cadw i fyny â'r galw na'r cynnydd mewn prisiau ac mae hyn i bob pwrpas wedi cloi 
mwy o bobl allan o berchnogion tai.   Dywedodd swyddogion, er gwaethaf y 
pandemig, y bu cynnydd yn yr adeilad tai yn y ddinas.   Ar hyn o bryd mae 2,100 
o dai yn cael eu hadeiladu ac roedd y niferoedd cwblhau ar gyfer y cyfnod o ddwy 
flynedd hyd at 2021 dros 2000 o dai.  Mae'r broses o gwblhau tai fforddiadwy 
hefyd wedi cynyddu gyda 2,500 wedi'u cwblhau yn y cyfnod o ddwy flynedd hyd 
at fis Ebrill 2021.  
 



 Nododd yr Aelodau, er bod cyflog wythnosol gros yng Nghaerdydd wedi cynyddu 
23% rhwng 2006/7 a 2018/19, fod prisiau tai cyfartalog wedi cynyddu 52% yn 
ystod yr un cyfnod.   Gofynnodd yr Aelodau a oedd hyn yn gynaliadwy ac a fyddai 
hyn yn cael effaith ar gwblhau tai ac agweddau eraill ar y CDLl.   Dywedodd 
swyddogion fod prisiau tai yn cael eu hystyried ond nad oes cydberthynas 
uniongyrchol rhwng prisiau tai a chynnydd yn y cyflenwad o dai.   Nod y CDLl yw 
cynllunio lefel o dwf ar draws y ddinas sy'n gynaliadwy ac sy'n diwallu anghenion 
y ddinas, gan gynnwys fforddiadwyedd.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau pa effaith a gafodd y pandemig ar weithredu a monitro'r 
CDLl ac a fydd targedau'n cael eu newid neu eu methu o ganlyniad.   Dywedwyd 
wrth yr Aelodau nad oedd yn ofynnol i'r Awdurdod gyflwyno AMB yn 2020.  Fodd 
bynnag, cwblhawyd adroddiad monitro drafft a chynhwyswyd y data hwnnw yn 
adroddiad eleni.   Cafwyd rhywfaint o effaith o ran y dangosyddion trafnidiaeth.  
 

 Gofynnwyd i swyddogion roi sylwadau ar amcan monitro arfarnu cynaliadwy 43 a 
oedd yn dangos nad yw cynlluniau gweithredu bioamrywiaeth lleol yn cael eu 
datblygu.   Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr Adran Gynllunio ar hyn o bryd yn 
recriwtio ecolegydd newydd a bydd cynlluniau gweithredu bioamrywiaeth lleol yn 
cael eu datblygu unwaith y penodir staff.  
 

 Nododd yr Aelodau mai'r targed ar gyfer mannau agored swyddogaethol oedd 
2.43 hectar fesul 1000 o'r boblogaeth.   Ar hyn o bryd mae gan Gaerdydd 1.17 
hectar i bob 1000 o'r boblogaeth.   Gofynnodd yr Aelodau sut y gellid gwella hyn 
ac a oedd cyllideb ar gael i wneud hyn.   Dywedwyd wrth yr Aelodau bod mannau 
agored ychwanegol yn cael eu darparu fel rhan o'r datblygiadau tai newydd yn y 
ddinas.   Y llynedd cafwyd cynnydd net mewn mannau agored o 6 hectar a dylai'r 
ffigur hwn gynyddu wrth i'r safleoedd strategol gael eu datblygu.  
 

 Cytunodd swyddogion i weld a yw Ynys Echni wedi'i dosbarthu fel man agored 
swyddogaethol ar gyfer y ddinas.  
 

 Wrth ymateb i sylw gan y Pwyllgor, dywedodd y Cyfarwyddwr nad oes angen 
cynlluniau mannau agored swyddogaethol ar raddfa fawr gan fod y datblygiadau 
newydd yn fwy hael o ran mannau agored swyddogaethol na rhai o'r cymunedau 
mwy traddodiadol yn y ddinas.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am egluro'r nifer targed ar gyfer tai Cyngor newydd a faint 
o dai sydd wedi'u hadeiladu yn erbyn y targed hwnnw.   Dywedodd yr Arweinydd, 
y Cynghorydd Huw Thomas, fod gan y Cyngor darged o 1000 o gartrefi newydd, 
ac mae 500 ohonynt wedi'u hadeiladu.   Cyflawnir y targed o 1000 erbyn 2022.    
Mae Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai yn tynnu sylw at uchelgais yr Awdurdod 
i gynyddu'r nifer o dai sy'n cael eu hadeiladu i 2500 o gartrefi Cyngor rhwng 2017 
a 2027.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ddiweddaraf am ddarpariaeth safleoedd 
Sipsiwn a Theithwyr.  Dywedodd swyddogion, o ran yr AMB, fod yr asesiad o 
Safleoedd Sipsiwn a Theithwyr yn nodi'r angen am 72 o leiniau ar draws y ddinas.  
Mae gwaith wedi'i wneud i nodi safleoedd posibl a all ddiwallu'r angen hwnnw.   
Cadarnhawyd na fydd angen adleoli safle Rover Way er mwyn i'r cynllun 
amddiffyn rhag llifogydd gael ei gwblhau yn y cyffiniau. 

 



PENDERFYNWYD – Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wnaed yn ystod y 
ffordd ymlaen. 
 
21 :   STRATEGAETH A CHYNLLUN GWEITHREDU CAERDYDD UN BLANED  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi cyfle i'r Aelodau graffu ar adroddiad drafft a 
fydd yn cael ei ystyried yn y Cabinet ar 14 Hydref 2021 ynghylch Strategaeth a 
Chynllun Gweithredu Caerdydd Un Blaned.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r 
Cabinet yn ystyried yr adroddiad ac yn gofyn am gymeradwyaeth i Strategaeth 
Caerdydd Un Blaned 2021.   Mae'r Strategaeth yn nodi cynllun y Cyngor i ddarparu 
Cyngor Carbon Niwtral erbyn 2030 ac i weithio gyda phartneriaid ledled y ddinas i 
ddatblygu map ffordd a chynllun gweithredu ar gyfer Dinas Carbon Niwtral erbyn 
2030.  
 
Yn 2019 datganodd y Cyngor argyfwng hinsawdd ac ers hynny mae wedi bod yn 
datblygu'r Strategaeth Un Blaned yn nodi ymateb y Cyngor i'r argyfwng ac yn dod yn 
garbon niwtral erbyn 2030.   Ym mis Hydref 2020 cymeradwyodd y Cabinet 
Strategaeth Ddrafft Un Blaned Caerdydd ac awdurdododd gyfnod o ymgynghori 
cyhoeddus i helpu i lunio'r strategaeth a'r cynllun gweithredu terfynol.   
Ymgynghorodd y Cyngor â rhanddeiliaid ledled y ddinas, gan gynnwys y cyhoedd, 
busnesau, rhanddeiliaid allweddol a phobl ifanc.   Cyhoeddwyd adroddiad yn 
cynnwys arfarniad manwl o'r ymgynghoriad hwn ym mis Mai 2021.  
 
Manylwyd ar ganlyniadau allweddol yr ymgynghoriad fel a ganlyn:  
 

 Mae angen rhoi adnoddau ar gyfer ymateb brys yn yr hinsawdd  
 

 Ymgynghori, ymgysylltu, arweinyddiaeth a phartneriaeth i gyd yn hanfodol  
 

 Yn hanfodol i gynnwys grwpiau cyhoeddus / rhanddeiliaid yn effeithiol  
 

 Mae bwrdd arweinyddiaeth yn hanfodol  
 

 Mae angen i unrhyw gynllun gweithredu terfynol nodi'r prosiectau y gellir eu 
cyflawni'n realistig ac amserlen, costau a blaenoriaethu  
 

 Newid ymddygiad y cyhoedd yw'r her fwyaf - mae angen adnoddau da, ac yn 
barhaus mewn cydweithrediad â phartneriaid yn y tymor hir.  

 
Darparwyd crynodeb hefyd o'r themâu a'r materion allweddol a nodwyd yn adroddiad 
y Cabinet.  
 
Croesawodd y Cadeirydd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas a 
swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd.  Yn dilyn 
datganiad gan yr Arweinydd, agorodd y Cadeirydd ddadl yr eitem hon.   Mae’r 
trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod:  
 

 Croesawodd yr Aelodau'r cynnydd sylweddol a wnaed o ran mynd i'r afael â'r 
mater hwn hyd yma.   Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw brosiect yn 
ychwanegol at y fferm solar a fyddai'n galluogi'r Awdurdod i gynhyrchu ei ynni ei 
hun.   Dywedodd yr Arweinydd fod gan y Cyngor bellach ddealltwriaeth dda o'i 



Allyriadau CO2.  Mae yna lwybr ar gyfer lleihau'r allyriadau hynny 60% ar draws yr 
ystâd gorfforaethol.   Mae nifer o gynlluniau posibl yn cael eu hystyried i helpu'r 
Awdurdod i leihau allyriadau.  
 

 Roedd Aelod o'r farn bod amharodrwydd o hyd ymhlith aelodau'r cyhoedd i 
leihau'r defnydd o geir preifat, fel y dangoswyd gan gau Stryd y Castell.   
Gofynnodd yr Aelodau sut y byddai pobl yn cael eu hannog i leihau dibyniaeth ar 
deithiau a wneir gan geir preifat erbyn 2030.   Atgoffodd yr Arweinydd yr Aelodau 
fod y penderfyniad i ailagor Stryd y Castell wedi'i wneud gan fod modelu'n dangos 
lefelau uwch o lygredd yn yr ardaloedd cyfagos o ganlyniad i gau Stryd y Castell.   
Byddai Stryd y Castell yn cael ei hailagor a byddai'r ymarfer modelu yn parhau er 
mwyn nodi sut mae'r sefyllfa'n sefydlogi wrth i'r ddinas ddod i'r amlwg o bandemig 
Covid-19.   Mae trafnidiaeth yn cyfrif am 41% o allyriadau CO2 y ddinas ac er y 
bydd hynny'n cael ei leihau gan dechnolegau newydd bydd angen i'r Cyngor 
weithio gyda'r llywodraethau cenedlaethol, ond daw cyfran sylweddol o'r 
gostyngiad sydd ei angen yn y ddinas o'r Strategaeth Drafnidiaeth a gyhoeddwyd 
yn 2020. 
 

 Nododd y Cyfarwyddwr fod gwaith yn cael ei wneud i nodi'r ymrwymiadau a'r 
camau gweithredu sy'n ofynnol ar draws y ddinas gan fusnesau ac unigolion i 
wneud newidiadau ymddygiad effeithiol a defnyddio llai o garbon. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am ragor o fanylion am y cynlluniau sy'n cael eu hystyried 
o ran newid ymddygiad.   Dywedodd yr Arweinydd, o ran cludiant, mai uchelgais 
yr Awdurdod yw sicrhau newid moddol tuag at 60% o'r holl deithiau nad ydynt 
mewn car.   Bydd angen cymorth ar fentrau eraill ar lefel genedlaethol, megis ôl-
ffitio tai.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau pryd y byddai'r Offeryn Gwerthuso Effaith Carbon yn cael 
ei ddefnyddio.   Dywedodd swyddogion fod yr offeryn gwerthuso eisoes yn cael ei 
ddefnyddio a bod cyfeiriadau ato o fewn Strategaeth Caerdydd Un Blaned.   Mae 
ffigur sylfaenol ar gyfer allyriadau carbon cyfredol wedi'i bennu at ddibenion yr 
adroddiad gan ddefnyddio allyriadau 2019/20 gan osgoi unrhyw anghysondebau 
o'r pandemig.   Bydd y gwerthusiad hwn yn cael ei gynnal yn flynyddol a bydd 
unrhyw allyriadau o ddatblygiadau newydd yn cael eu cynnwys.   Defnyddir yr 
offeryn hefyd i werthuso lle gellir tynnu carbon.   Wrth ymateb i sylwadau a wnaed 
ar ddatblygiad yr arena dan do, dywedodd swyddogion y bydd angen i'r prosiect 
fynd drwy'r broses gynllunio.    
Bydd yr adeilad yn adeilad carbon isel a bydd cysylltiad â rhwydwaith gwres ardal 
yn darparu ynni carbon isel.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau pa rôl y byddai grwpiau cymunedol a thrigolion yn ei 
chwarae o ran llywodraethu.   Roedd Aelod o'r farn ei bod yn bwysig ymgysylltu â 
phreswylwyr a'u cynnwys yn y broses lywodraethu.   Dywedodd swyddogion y 
byddai hyn yn hanfodol o ran y gwaith ymgysylltu â'r cyhoedd sy'n cael ei 
gwmpasu ar hyn o bryd.   Bydd ystod lawn o fesurau ar gyfer y Cyngor, 
partneriaid allweddol a'r ddinas gyfan.   Y cyngor cyffredinol yw peidio â bomio 
aelodau o'r cyhoedd sydd â'r agenda newid yn yr hinsawdd gyfan ond dewis 
materion neu newidiadau bach y gallant ganolbwyntio arnynt a chynllunio 
ymgysylltiad yn unol â hynny.   Mae'r strategaeth yn cynnwys tabl o'r newidiadau 
mwyaf effeithiol y gall unigolion eu gwneud, ac felly mae'n bwysig rhoi'r 



wybodaeth sydd ei hangen arnynt.  
 

 Nododd yr Aelodau fod y Cynllun Gweithredu yn nodi y bydd pob ysgol adeiladu 
newydd yn y ddinas yn safon dylunio di-garbon net o 2023 ymlaen.   Gofynnodd 
yr Aelodau a fydd y prosiectau Band B sydd ar y gweill ar hyn o bryd yn cyflawni'r 
ymrwymiad hwnnw.   Dywedodd y Cyfarwyddwr, os yw ymrwymiad y 
Gyfarwyddiaeth Ysgolion wedi'i gynnwys yn y cynllun gweithredu, fod yn rhaid 
iddo gynnwys ysgolion sydd eisoes wedi'u nodi yn y rhaglen Band B.   Roedd rhai 
prosiectau eisoes ar y gweill ac yn amodol ar bolisïau y cytunwyd arnynt.   
Adeiladwyd pob ysgol i safon BREAM rhagorol a bydd yn perfformio'n dda.  Fodd 
bynnag, mae'r targed di-garbon ar ôl dyddiadau rhai trefniadau ariannu a chaffael.   
Cytunodd yr Arweinydd i roi rhagor o fanylion mewn ymateb i'r cwestiwn yn 
ysgrifenedig.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau pa newid canrannol fyddai ei angen o flwyddyn i flwyddyn i 
gyflawni di-garbon net.   Dywedodd swyddogion nad yw targedau lleihau 
blynyddol wedi'u hystyried.   Derbyniodd swyddogion y pwynt ac roedd 
swyddogion o'r farn y gallai fod yn gyfle yn yr adroddiad monitro blynyddol i 
ddangos pa gynnydd sy'n cael ei wneud.  
 

 Gofynnodd y Pwyllgor faint o staff penodol a gyflogwyd i weithio ar yr agenda 
newid yn yr hinsawdd.  Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y Strategaeth Un Blaned yn 
flaenoriaeth gorfforaethol a bod cannoedd o staff yn cyfrannu at y strategaeth.  
 

 Nododd yr Aelodau nad oedd y strategaeth a'r cynllun gweithredu yn cynnwys 
unrhyw gyfeiriad at yr ymrwymiad ariannol sydd ei angen i gyflawni ei nodau.   
Gofynnodd yr Aelodau pa waith a oedd wedi'i wneud o ran costau ac am 
amcangyfrif o'r cyllid sydd ei angen.   Dywedodd y Cyfarwyddwr fod gan yr holl 
brosiectau yng Ngham 1 achosion busnes sy'n sefydlu 'buddsoddi i arbed' neu'r 
ymrwymiadau ariannol sy'n ofynnol gan y Cyngor neu bartneriaid eraill.   Bydd 
unrhyw brosiectau sy'n symud ymlaen yn mynd drwy'r un broses a byddant yn 
cael eu costio'n llawn.   Nid oes amcangyfrif cyffredinol o ran y cyllid sydd ei 
angen ond cytunodd y Cyfarwyddwr i ddarparu ffigur os gofynnir iddo wneud 
hynny.   Roedd yr Aelodau o'r farn y byddai'r ffigur hwn yn ddefnyddiol o ran 
monitro a gwerthuso'r strategaeth yn flynyddol.  

 
PENDERFYNWYD – Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wnaed yn ystod y 
ffordd ymlaen. 
 
22 :   CAFFAEL CYNLLUN CLWB CEIR CYHOEDDUS I GAERDYDD  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad gwybodaeth ar bapur Cabinet o'r enw 'Caffael 
Cynllun Clwb Ceir Cyhoeddus i Gaerdydd' cyn i'r mater gael ei gyflwyno i'r Cabinet.    
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai adroddiad y Cabinet yn ceisio galluogi Aelodau'r 
Cabinet i ystyried rôl Clybiau Ceir o ran cyflawni Gweledigaeth Drafnidiaeth y ddinas 
ac i nodi'r cyd-destun polisi ar gyfer cefnogi twf y sector clybiau ceir yng Nghaerdydd.   
Mae'r adroddiad hefyd yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet i ddirprwyo 
penderfyniadau ar gaffael darparwr ar gyfer cynllun clwb ceir yng Nghaerdydd ac 
mae hefyd yn amlinellu'r dull arfaethedig o gaffael cynllun newydd ar gyfer y ddinas.  
 



Gofynnwyd i'r Aelodau nodi'r adroddiad ac awgrymu unrhyw gamau gweithredu yn y 
dyfodol mewn perthynas â hyn.   Mynegodd yr Aelodau ddiddordeb mewn monitro'r 
cynllun a chael rhagor o fanylion am y cynllun busnes, y canlyniadau disgwyliedig a 
sut y caiff y rheini eu mesur.   Roedd yr Aelodau hefyd o'r farn y byddai gwerth mewn 
gwerthuso cynlluniau presennol a'r galw am gynlluniau o'r fath.   Cytunodd y Prif 
Swyddog Craffu i ystyried sylwadau'r Pwyllgor wrth lunio blaenraglen waith y 
Pwyllgor.  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
23 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi'r ohebiaeth a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn ariannol.  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
24 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys.   
 
25 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Rhoddwyd gwybod i aelodau y byddai cyfarfod nesaf Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd 
yn cael ei gynnal ar 7 Tachwedd 2021. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.15 pm 
 


